



สหกรณ์ชุมชน

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : ntbcoop@hotmail.co.th

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช



เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า "ปิยมหาราช"
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทบรรณาธิการ



ย่างเข้าเดือนสิบ ฝนเริ่มซา แต่ก็ยังมีตกพรำๆ แต่ละคนชอบแต่ละฤดูกาลไม่เหมือนกัน บางคนบอกชอบ หน้าฝน บอกว่าเย็นสบายดี บรรยากาศดี อยู่นี้ ฟังเพลงประเภทโรแวนติก ได้อารมณ์อย่างบอกไม่ถูก แต่บางคนชอบหน้าหนาว มีหมอกมีเมฆครึ้มอากาศเย็นได้ใส่เสื้อกันหนาวเท่ๆ แต่ในทางกลับกันยังมีอีกหลายคนไม่ชอบทั้งฤดูฝน และฤดูหนาว บ่นว่าเปียกเฉอะแฉะ แดดหนาวทำให้ขี้เกียจทำงาน ส่วนร้อนคงไม่มีใครชอบอยู่แล้วกว่ากันไป ผมเองชอบทุกฤดู ขอให้พอดีก็แล้วกัน อย่าร้อนเกินไป หนาวเกินไป และฝนก็อย่าตกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น (เอาใจยาก) ฝนถ่าตกกระทบหลังคาโดยเฉพาะหลังคาสังกะสี ฝนตกพรำๆ ฟังดูแล้วเหมือนมีคนกล่อมอากาศเย็นๆ หลังสบายดีกว่า แอร์เสียอีก เห็นไหมว่า ธรรมชาติสร้างดนตรีให้กับชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ทุกวันนี้ นอกจากฟ้าฝนอากาศจะไม่เป็นใจแล้ว ข้าวของยังแพง สังคมกลับสนุนววย เงินทองไม่ค่อยพอใช้ พูดถึงตรงนี้ บางท่านหยุดอ่านเลย นึกในใจว่าข้าวของแพง ไม่อยากอ่าน ไม่เป็นสิริมงคลต่อสายตาไปเสียอย่างนั้น ในฉบับนี้ เลยไม่รอช้า นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินของผู้ใช้งานมาฝากเสียเยอะเลย เพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบและคุ้มค่าที่สุด การันตีได้ว่า อ่านแล้วจะไม่มีคำว่าไม่รู้ และหากรู้จักออม นอกจากพญาครุฑจะไม่ขยับปีกบินหนีจากท่านไปง่ายๆ แล้วเปลวๆ จะออกลูกหลานเพิ่มขึ้นให้เขยชมอีกต่างหาก

พอพูดถึงข้าวของแพง บางคนไปโทษเวรโทษกรรม ยังไม่พอ ยังเอาไปผูกกับ กรรมรวย กรรมจน พอฟังได้คือไม่ต้องโทษ แต่ความรวยความจนมาจากเหตุ (กรรม) ก็พอฟังได้ ฟังออก ทั้งที่จริงๆแล้ว กรรมหมายถึง การกระทำนั้นเป็นคำกลางๆ ที่ไม่ได้มีความหมายเชิงบวกหรือลบ อย่างที่เราเข้าใจกันแต่สิ่งที่จะทำให้กรรมกลายเป็นเรื่องบวกหรือลบนั้น อยู่ที่ว่าการกระทำที่เราได้ลงมือไปเป็น

เรื่องดีหรือร้าย ไหนๆ ก็ไหนๆ เรามาพูดถึงกรรมว่าเราจะก่อกรรมอย่างไร **จึงจะทำให้รวย** มีเวทมนต์และนางฟ้าสรรเสริญไว้ว่า ความร่ำรวยไม่ได้วัดได้ด้วย ความมั่งคั่งทางทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุเท่านั้น แต่ยิ่งหมายถึง ความสมบูรณ์พร้อมขององค์ประกอบอื่นๆ ในชีวิตมากมาย ไม่ว่าจะ เป็นเพื่อนฝูง ญาติมิตร ที่เคียงข้างคุณในยามสุขและทุกข์ สุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมไปถึงความรู้ ความสามารถ นี่ก็ถือว่ารวยแล้ว ทำอย่างไรจะให้หัวใจของเรามั่งมี

การคิดต้องปรับทัศนคติ สำรองความเชื่อเรื่องเงินๆ ทองๆ และความร่ำรวยของเราที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือความเคยชิน พร้อมทั้งสร้างความสบายใจ ปรับใจให้รู้สึกสบายๆมากขึ้น เมื่อต้องซ้ำใกล้กับเรื่องเงินๆ จิตขวัญ เหลี่ยมศิริวัฒนา กล่าวถึง หลักชนะของหัวใจที่มั่งมีไว้ว่า

1. จักพอ ความร่ำรวยจริงๆ แล้วเป็นความรู้สึก ถ้าเรารู้สึกพอ ก็เท่ากับเรารู้สึกว่าเรารวย
2. เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ มองแค่ส่วนดีของทุกสิ่งรอบตัว พอใจ และเห็นคุณค่าของความเป็นจริงชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ
3. ถ้าที่จะทำความฝัน สร้างจินตนาการถึงภาพชีวิตที่คุณปรารถนา และพยายามเข้าสู่ความฝันความจินตนาการให้ใกล้ที่สุด
4. ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญ ที่ปัก โจอธา กล่าวไว้ว่า "ขอให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสำราญ ความสุขสำราญคือ ภาวะธรรมชาติ การรับวิถีชีวิตที่สุขสำราญเป็นบันไดขั้นแรก และเงื่อนไขขั้นต้นที่จะเปิดทางให้ความร่ำรวยไหลมาเทมา"

เมื่ออ่านมาได้ถึงตรงนี้แล้วท่านคงพอเข้าใจแนวความคิดแนวทางเพื่อสร้างความมั่งคั่งของชีวิต รวยมิได้อยู่ที่ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว มีเพื่อนญาติที่ดี พุดดี อยู่ในสถานที่ดี หลีกหนีคนพาล คนคนดี อย่างนี้ก็รวยแล้วจริงไหม

ปัญญา เนื่องฤทธิ์



ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในคอลัมน์ประธานแถลง สำหรับในเดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2558 เพราะปีงบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ของเรา เริ่มที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี ในภาพรวมของการบริหารในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯก็บริหาร และดำเนินการเป็นไปตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 2558 ที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ณ เดือนกันยายน 2558 เรามีสมาชิกทั้งสิ้น 12,970 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 11,605 คน สมาชิกสมทบ 1,365 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,729.52 ล้านบาท มีเงินรับฝากจากสมาชิก 3,619 ล้านบาท และเงินทุนดำเนินการ 7,959.56 ล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรสุทธิเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 125.36 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการทั้งปี สุทธิต้องรอสิ้นเดือนตุลาคม 2558 แต่ดูจากตัวเลขของกำไรสุทธิที่ได้รับก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการบริหารภายใน สหกรณ์ฯช่วงนี้มีการพูดถึงสมาชิกที่เป็นอัตราจ้าง และครูเอกชนที่มีอายุงานไม่ถึง 10 ปี ซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้มีระเบียบของสหกรณ์ฯกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการกู้เงินไว้ต่างหาก ผมอยากชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการออกระเบียบเงินกู้เพื่อสมาชิกกลุ่มนี้ต่างหาก ดังนี้

ประการแรก เมื่อปี 2555 ที่ผมเข้ามารับหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 พบว่า สมาชิกกลุ่มดังกล่าวมีสิทธิกู้เงินได้ทุกสัญญาเหมือนกับสมาชิกทั่วไป ดังนั้นสมาชิกกลุ่มดังกล่าวจึงใช้สิทธิ์ตรงนี้กู้เงินกันมากกว่า 1 สัญญา เช่น กู้สามัญ กู้สวัสดิการ วงเงินกู้ตามอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท ค่าประกันกันเอง นั่นคือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงมีเหตุการณ์ที่สมาชิกกลุ่มดังกล่าว ผิดนัดชำระหนี้ และเริ่มมีมากขึ้น เพราะรายได้ของสมาชิกกลุ่มนี้ไม่เกิน 15,000 บาท หักสหกรณ์ฯ 8,000 - 10,000 กว่าบาท รายได้ที่มีอยู่ก็แทบจะไม่พอค่าใช้จ่าย จากปัญหาดังกล่าวผมและคณะกรรมการได้พยายามคิดหาวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ โดยกำหนดให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าว ต้องทำประกันผู้ค้ำ โดยผู้ค้ำเสียเบี้ยประกันแสนละ 550 บาท แต่ปัญหาผิดนัดชำระหนี้ก็ยังไม่หมดไป เพราะสมาชิกกลุ่มดังกล่าวที่จับมือกันกู้ และค้ำประกัน พร้อมใจกันออกจากงานที่ทำ จนทำให้บริษัทประกันผู้ค้ำรับไม่ไหว ต้องบอกเลิกสัญญากับสหกรณ์ฯ เพราะไม่สามารถชดเชยหนี้แทนได้ ผมและคณะกรรมการจึงต้องคิดหาวิธีการป้องกันเพิ่มขึ้นอีก โดย ให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าวกู้เงินสามัญได้สัญญาเดียว

วงเงินกู้ตามอายุของการเป็นสมาชิก เริ่มตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุด 500,000 บาท หรือกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ก็ได้ วงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยต้องมีข้าราชการค้ำประกัน 1 คน และต้องทำประกันผู้ค้ำกับบริษัทที่รับประกัน การแก้ไขปัญหาค้างนี้ได้ผล เพราะอัตราการผิดนัดชำระหนี้ลดลงอย่างมาก จนในปัจจุบันสมาชิกกลุ่มดังกล่าวที่ยื่นเรื่องกู้เงินกับสหกรณ์ฯ แทบจะไม่มีปัญหาในการผิดนัดชำระหนี้แล้ว

ถามว่าสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเสียสิทธิในการกู้เงินหรือไม่ ตอบได้ว่าไม่เสียสิทธิ แต่สิทธิของสมาชิกดังกล่าวถูกกำหนดให้เหมาะสมกับรายได้ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สมาชิกที่เป็นอัตราจ้างหรือครูเอกชนที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี มีความเสี่ยงสูงมากในการที่จะถูกเลิกจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ปัจจุบันท่านทราบไหมครับว่าสมาชิกกลุ่มนี้บางส่วนได้สร้างปัญหาให้กับสหกรณ์ฯ ในเรื่องที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้เป็นจำนวนมาก พูดได้ว่าในจำนวนสมาชิกที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ได้คิดเป็น 100% คนกลุ่มนี้มีจำนวนถึง 80% ในขณะเดียวกันก็ขอชื่นชมกับสมาชิกกลุ่มนี้ส่วนหนึ่ง ซึ่งก็มีมากพอสมควรที่ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯ รู้จักใช้เงินจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น และสามารถบริหารจัดการในเรื่องของเงินได้รายเดือนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์ฯสำหรับสมาชิกที่เป็นอัตราจ้างก็มีข้อยกเว้นและเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนจริงได้ใช้สิทธิในการกู้ได้ ซึ่งคณะกรรมการ ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไป

ผมเรียนกับสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านทราบอีกครั้งว่า เราดูแลและให้สิทธิในการใช้บริการเงินกู้ของสหกรณ์ฯกับสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ตามสถานะของสมาชิก และอยู่ในพื้นฐานของการป้องกันความเสี่ยง และความมั่นคงของสหกรณ์ฯ เราไม่ยอมให้สหกรณ์ฯของเราต้องเสียหายไปมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาสหกรณ์ฯของเราเสียหายไปกับนโยบายประชานิยม และการบริหารงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากพอแล้ว

ในส่วนของสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ขณะนี้คณะกรรมการก็กำลังหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาอยู่ โดยในเบื้องต้นได้จัดทำข้อมูลของสมาชิกเป็นรายสังกัด รายคน และกำหนดวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเป็นรายๆ ไป การที่คณะกรรมการได้ออกระเบียบเพื่อขยายวงดการชำระหนี้ออกไป ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้ และลดจำนวนสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ลงไป

เรื่องโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาทางสหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการฯ ที่ 5 ไปแล้วสำหรับช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ทางสหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยโครงการที่ 6 ขึ้นอีกเพื่อรองรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ และได้เงินก้อนจาก กบข. ได้นำเงิน



สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกทุกท่าน เดือนตุลาคมนับเป็นเดือนแรกของผู้ที่ต้องเกษียณอายุราชการ ท่านได้มีการวางแผนทางการเงินกันบ้างหรือยังครับ

บางคนยังไม่คิดไกลถึงวัยเกษียณ บางคนคาดหวังชีวิตหลังเกษียณที่สุขสบาย และยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ “ลงมือ” ทำอะไรอย่างจริงจัง เพื่อให้ตนเองมีความมั่นคงทางการเงินเลย

จุดเริ่มต้นของการมีเงินใช้หลังเกษียณที่เพียงพอ นั้นอาจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ซึ่งการ “ลงมือ” หรือ การบริหารเงินนั้นเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนต้องใส่ใจ ทุกวันนี้มีวิธีการบริหารหลากหลาย บนหลักการง่ายๆ คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ บริหารหนี้ และลงทุนโดยเฉพาะ “การลงทุน” เพราะเป็นวิธีที่สามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ และให้ผลดีในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาคนวัยเกษียณด้วยกัน “ข้าราชการเกษียณ” น่าจะเป็นคนที่น่าอิจฉามากที่สุด เพราะมีรายรับสม่ำเสมอหากเลือกใช้สิทธิรับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง ขณะที่คนในอาชีพอื่นๆ อาจจะต้องลุ้นว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเมื่อวัยชราถ้าหากที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้นึกถึงการออมไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณเลย

แต่ยังพอโชคดีอยู่บ้างที่ประเทศไทยมีกองทุนประกันสังคม ที่บังคับให้ “ลูกจ้าง” ที่เป็นแรงงานในระบบทุกคนออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งทุกวันนี้มีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่ถึง 11 ล้านคนแล้ว

ในจำนวนนี้ยังมีลูกจ้างอีก 2.7 ล้านคนที่โชคไม่ดีที่ 2 เพราะทำงานอยู่ในบริษัท หรือ หน่วยงานที่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่แม้จะไม่ได้บังคับให้เป็นสมาชิกกองทุนแต่

นายจ้างก็สร้างแรงจูงใจด้วยการสมทบเงินให้อีกแรงหนึ่ง ซึ่งน่าจะกระตุ้นให้พนักงานอยากออมเงินมากขึ้น (แต่ถ้าเป็นการบังคับให้ออมก็น่าจะมีคนโชคดีเพิ่มมากขึ้นกว่านี้) และที่เกิดขึ้นล่าสุด ก็คือกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่มาเติมเต็มระบบบำเหน็จบำนาญของไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น เพราะเป็นช่องทางให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่ประมาณ 25 ล้านคน ได้มีโอกาสออมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยที่รัฐบาลใจดีสมทบเงินให้อีกส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะข้าราชการพนักงานบริษัท หรือ อาชีพอิสระ ยังสามารถออมเพิ่มได้เอง ด้วยการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่รัฐบาลจูงใจด้วยสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แม้ว่า ดูๆ ไปแล้ว ระบบบำเหน็จบำนาญของไทย จะค่อนข้างครอบคลุมคนวัยทำงานแทบทุกกลุ่มแล้ว แต่ก็ยังคงมีคำถามว่า แล้วเงินใช้หลังเกษียณที่จะได้จากการออมในรูปแบบต่างๆ นี้ มันจะ “เพียงพอ” สำหรับชีวิตวัยเกษียณหรือไม่ และคำว่า “เพียงพอ” มันเป็นแค่พออยู่ได้ หรือพอแบบสบายๆ หรือจะถึงระดับมั่งคั่งได้หรือไม่

ถ้าจะให้ชีวิตหลังเกษียณอยู่แบบพอสบายๆ ควรจะต้องมีรายได้ระหว่าง 60 - 70% ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่งสำหรับข้าราชการ คำถามนี้อาจจะไม่ทำให้เป็นห่วงนักเพราะระดับเงินบำนาญที่ได้ในแต่ละเดือนน่าจะประมาณ 50 - 70% ของเงินเดือนก่อนเกษียณ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับพอแบบสบายๆ

แต่ถ้าคาดหวังเพียงแค่ “พออยู่ได้” ก็ต้องมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ถึงจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณไม่อดตัดจนเกินไป

เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ออมเพื่อการเกษียณอายุเอาไว้เลย หรือมาเริ่มออมเมื่อเข้าใกล้วันเกษียณไม่ว่าจะอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญแบบไหนก็คงจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีรายได้หลังเกษียณไม่ถึงระดับ “พออยู่ได้”

สมาชิกทุกท่านได้มีการวางแผน “เงินใช้หลังเกษียณ” แล้วหรือยัง



เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงทพรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

วารสารสหกรณ์ฉบับนี้คงจะเป็นฉบับสุดท้ายที่ผมจะเขียน "รายงานจากห้องประชุม" เพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ สหกรณ์ให้พี่ เพื่อน น้องทราบแล้วนะครับ เพราะว่าเดือนตุลาคม จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี แต่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังยินดีที่จะ เป็นผู้สื่อข่าวสหกรณ์เพื่อจะได้นำข่าวคราวความเคลื่อนไหวส่ง มายังเจ้าของสหกรณ์ไปเรื่อยๆ เท่าที่จะทำได้นะครับ

พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงทพรี จำกัด ที่เคารพครับ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เป็นการประชุมครั้งที่ 11 มีวาระการประชุมสำคัญ ที่จะนำมา เล่าสู่กันเพื่อทราบดังนี้ครับ

เรื่องแรก เป็นเรื่องกำหนดการจัดงานเพื่อแสดงมุทิตา คารวะแก่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ ที่เกษียณอายุราชการหรือออก จากงานประจำด้วยเหตุอันควร ประจำปี พ.ศ.2558 ซึ่งที่ประชุม ใหญ่สามัญได้อนุมัติงบประมาณไว้เพื่องานนี้ถึง 2 ล้านบาท แต่ จากการสำรวจจำนวนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ ราชการหรือออกจากงานประจำด้วยเหตุอันควรในปีนี้มีจำนวนรวม ทั้งสิ้นถึง 256 ราย คิดเป็นเงินที่จะต้องนำมาจ่ายเพื่อเป็น สวัสดิการจำนวน 2,167,000.- บาท ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่พอ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการนี้มีความสำคัญ เป็นสวัสดิการเพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจแก่เพื่อนสมาชิกสหกรณ์โดยตรง จึงอนุมัติให้ลัวจ่ายกับ งบประมาณรายการอื่นๆ ได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากวงเงิน ที่ตั้งไว้ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท ดังนั้น ผมขอแสดงความ ยินดีกับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ผู้เกษียณอายุราชการหรือออกจาก งานประจำด้วยเหตุอันควรทุกท่าน และในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 น. ผมคงได้พบกับเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ผู้เกษียณอายุหรือออกจากงานประจำด้วยเหตุอันควร ทุกท่านที่ห้องประชุมสหกรณ์ชั้น 4 นะครับ

ผมอยากจะขอย้ำอีกครั้งนะครับ ว่าสมาชิกท่านใดไม่ว่า สังกัดใดถ้าท่านออกจากราชการหรืองานประจำด้วยเหตุอันควร โดยไม่มีความผิด ท่านสามารถขอรับสวัสดิการนี้ได้ โดยท่านไป

แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันออกจากราชการ หรืองานประจำนะครับ

สมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์ทางการเงิน ดังต่อไปนี้

เป็นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 5,000 บาท
เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 6,000 บาท
เป็นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 8,000 บาท
เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป ได้รับเงิน 10,000 บาท

เรื่องที่สอง คงเป็นเรื่องHOTสำหรับพี่ เพื่อน น้อง สมาชิก สหกรณ์อีกเรื่องหนึ่งที่รอคอย คือ การเปิดโครงการออมทรัพย์ รับดอกเบี๊ยสูง (อัตราดอกเบี๊ยแบบขั้นบันได 4 ขั้น ร้อยละ 4.0-5.0 ในช่วงเวลา 36 เดือน) โครงการ 6 ที่ประชุมมีมติให้ เปิดโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ครับ ขอเรียนเชิญ พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ทั้ง สามัญและสมทบ มาเข้าร่วมโครงการได้้นะครับ

เรื่องที่สามเป็นความคืบหน้าของคดีความที่สหกรณ์เป็น โจทก์กรณีการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.2554

❖ คดีหมายเลขแดงที่ ย.90/2556 คดีนี้จบแล้ว แต่ สหกรณ์ในฐานะโจทก์ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาแต่ อย่างใด นอกจากนั้น กลับมีคดีต่อเนื่องเกิดขึ้นเมื่อจำเลยนำ หลักทรัพย์ไปขายให้ผู้อื่น สหกรณ์จึงได้ยื่นฟ้องจำเลยฐานฉ้อโกง เจ้าหนี้คดีหนึ่งที่ศาลจังหวัดเชียงราย ซึ่งศาลนัดพร้อมในวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่ผ่านมามีปรากฏว่า ศาลพิเคราะห์แล้วมีคำ สั่งให้ออกหมายจับจำเลย ครับ

❖ คดีหมายเลขดำที่ อ.2136/2555 เรื่องยกยกทรัพย์ 11.1 ล้านบาทนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกจำเลยรวม 5 คนๆละ 8 เดือน โดยไม่รอลงอาญา และต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ซึ่งปัจจุบันจำเลยได้ขอประกันตัว ออกมาเพื่อขอสู้คดีในชั้นฎีกา ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายสหกรณ์ (โจทก์) ได้ยื่นคำขอแก้ฎีกาไปเรียบร้อยแล้ว จึงอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาล ฎีกาว่าจะรับเป็นคดีหรือไม่

❖ คดีแพ่งที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระ เงินให้สหกรณ์(โจทก์)เป็นเงิน 5 ล้านบาทโดยศาลเข้าใจว่า สหกรณ์ (โจทก์) ได้รับชำระเงินจากจำเลยในคดีที่ 1 แล้ว จึง ให้จำเลยในคดีแพ่งนี้ร่วมชำระเพิ่มเติมอีก 5 ล้านบาท ทำให้ สหกรณ์ (โจทก์) จำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลทราบว่าเรา ยังไม่ได้เงินคืนมาจากจำเลยที่ไหนเลยแม้แต่บาทเดียว และ สหกรณ์ (โจทก์) ก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วครับ จึงอยู่ระหว่างรอฟัง คำสั่งศาลอุทธรณ์ว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างไร



N P A and N P L (ตอนที่ 1)

สวัสดิ์ศรีวัช ท่านสมาชิกที่เคารพ วันนี้นคงเป็นการเขียนบทความเชิงวิชาการสักหน่อยครับเพื่อให้ท่านสมาชิกเมื่ออ่านเจอคำเหล่านี้ที่ไหน จะได้รับและเข้าใจว่า หมายถึงอะไร ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่เกิดปัญหาการฟ้องร้องกันมากมายเกี่ยวกับคดีอาญาบ้าง คดีแพ่งบ้าง และถึงขั้นล้มละลาย ต้องให้กรมบังคับคดีดำเนินการสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ ทำการขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้กู้ ถ้าท่านอ่านหนังสือพิมพ์หรือวารสารทางการเงินแล้วพบคำต่อไปนี้ ก็จะได้เข้าใจทันทีว่าคำเหล่านี้ มันมีความหมายอย่างไร หรือ มันหมายถึงอะไร

N P A = Non Performing Asset หมายถึง ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีปัญหา ได้ตีโอนชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อทอดตลาดมาจากลูกหนี้ที่สถาบันการเงินนั้นฟ้องและบังคับคดี สิ่งเหล่านี้ในทางบัญชี จะบันทึกเป็น “ ทรัพย์สินรอการขาย ” ครับ ในทางบัญชีแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ของสถาบันการเงินเหมือนกัน แต่จะบันทึกคนละห้วบัญชีครับ

N P A ทรัพย์สินต่อคุณภาพ คือทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินที่ซื้อมาในราคาสูงกว่าความเป็นจริง ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีปัญหาได้ตีโอนชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน (หลุดจำนอง)

N P L = Non Performing Loan หมายถึง สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่า ค้างดอกเบี้ยตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ให้ดูความหมายของตัวท้าย Loan หมายถึงเงินกู้หรือสินเชื่อเงินกู้ Asset หมายถึงหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อกู้เงินมา (Loan) แล้วไม่จ่ายดอกเบี้ยติดต่อกัน สามเดือน ก็ทำให้

รายได้ไม่เกิดขึ้น (Non Performing) ก็กลายเป็น

Non Performing Loan หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน นานเข้าก็ฟ้องยึดทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้ (Asset) ขายทอดตลาด แต่ไม่มีใครสนใจซื้อ สถาบันการเงินหรือธนาคารจึงซื้อเก็บไว้เอง กลายเป็นทรัพย์สินของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งด้อยคุณภาพ (Non Performing Asset) หรือ N P A รอจำหน่ายให้บุคคลอื่นในโอกาสต่อไป

สาเหตุหลักของ N P L

1. สถาบันการเงิน ยังขาดประสบการณ์ในการบริหารเงินฝากและเงินกู้ จึงมักปล่อยสินเชื่อและไม่ค่อยประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อ

2. สถาบันการเงิน มักมีธุรกิจการบุคคลในกลุ่มของตน จึงหละหลวมในการปล่อยเงินกู้ และมักไม่มองการณ์ไกล ขาดความรอบคอบในการลงทุน ขาดความคำนึงซึ่งความไม่สอดคล้องเรื่องอายุทรัพย์สินและอายุหนี้สิน

3. สถาบันการเงินของไทย และสหกรณ์มักมีจุดอ่อนในการติดตาม ทบทวน กำกับ ดูแลความคืบหน้าของสินเชื่อ หลังการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้วหน่วยงานกลางของรัฐก็ล่าช้าในการตรวจสอบและกำกับดูแลสถาบันการเงิน

4. จากที่ผ่านมาในช่วงฟองสบู่แตก (จากภาคอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์) ช่วงปี 2536 - 2539 อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินทุนโดยเฉลี่ยของธุรกิจไทยพุ่งขึ้นอย่างมาก จนสูงสุดในบรรดาประเทศในเอเชีย อุตสาหกรรมที่น่าสนใจในเวลานั้น ได้แก่ เหล็ก ปูนซีเมนต์ กระดาษ คอนกรีต เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่หลังจากผู้ผลิตได้ลงทุนอย่างมากมาแล้ว ต่อมาความต้องการของสินค้าเหล่านี้ลดลง ผู้บริโภคมิได้มีความต้องการสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องลดกำลังการผลิตเหลือเพียง 45 % เป็นการแสดงว่าเกิดภาวะฟองสบู่แตก. คงต้องต่อกันอีกตอนในฉบับหน้าครับ เพราะยังไม่พูดถึง N P L ที่เกิดกับสหกรณ์ของเราในปัจจุบันและที่ผ่านๆ มาครับ



สวัสดิ์ศรีรับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์คุณนงบุรี จำกัด ทุกท่าน บุคคลที่รับราชการทุกคน เมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน ก็จะมีการเกษียณอายุราชการตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะปีนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงบุรี จำกัด ทุกสังกัดได้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 267 คน ซึ่งสหกรณ์ก็ได้จัดงานแสดงมุทิตาการระให้กับสมาชิกไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ด้วยการฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรให้มีความสุข รับเช็คของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์มายาวนาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงบุรี จำกัด ขอต้อนรับ และขอแสดงความยินดี และขอให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรง ร่ำรวยความดี มั่งมีเงินทอง มองโลกในทางธรรม ทำชีวิตหลังเกษียณให้มีความสุขตลอดไป

เรื่องที่สอง เรื่อง กบข. (พรบ. 2494) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทุกท่านที่กลับไปรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งผ่านข้อกำหนดเงื่อนไข เวลาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 แล้ว ท่านก็จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนและรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ส่วนที่หลายท่านได้โทรสอบถามมาว่าเงินช่วยค่าครองชีพที่เคยได้รับมานั้นจะได้รับด้วยหรือไม่ ในข้อนี้ยังไม่มีเอกสารหลักฐานจากทางราชการแจ้งแนวทางปฏิบัติแต่อย่างใด โดยความเห็นส่วนตัว เห็นว่ารัฐควรจะให้ แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียบกฎหมายออกมาเป็นประการใด ปัจจุบันก็ถือได้ว่าเราได้ประสบผลสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นหนึ่งแล้วครับ จงพอใจในสิ่งที่ได้รับอยู่แล้วท่านจะได้พบกับความสุข ขอให้ทุกท่านโชคดี

เรื่องที่สาม สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงบุรี จำกัด ได้เปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูง โครงการ 6 “ทวีทรัพย์ 1 โครงการ 6” โดยให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ผาก 3 ปี เฉลี่ยได้รับดอกเบี้ย 4.5% ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อรองรับผู้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้นำเงินมาออมไว้กับสหกรณ์ด้วย ดอกผลที่สูงกว่าสถาบันการเงินใดๆ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกันอันเป็นหลักการของสหกรณ์โดยแท้ และในวันแรกเพียงวันเดียวมีสมาชิกรนำเงินมาฝากเข้าบัญชีเป็นจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 56 และองค์กร จึงได้นำเงินมาฝากอย่างมากมาย

เรื่องที่สี่ เรื่องการขยายวงเงินกู้และงวดเงินกู้ให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นผลให้สมาชิกมีเงินเหลือพอใช้จ่ายได้อย่างปกติตามที่ควรจะเป็น ในสถานะเศรษฐกิจมีปัญหานั้นครับ

- เงินกู้ฉุกเฉินปกติเดิมกู้ได้ 70,000 บาท ให้กู้เพิ่มเป็น 100,000 บาท ชำระภายใน 20 งวด
- เงินกู้ประเภทสามัญปกติ และเงินกู้สวัสดิการขยายวงชำระใหม่เป็น 300 งวด โดยไม่กำหนดอายุผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ (ส่วนอัตราจ้างทุกสังกัด และเอกชนให้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในอายุ 60 ปี)
- เงินกู้ประเภทพิเศษ ขยายวงเงินกู้เป็น 360 งวด และส่งชำระคืนให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 80 ปี

โครงการนี้สมาชิกมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยกู้ใหม่ขยายวงลดการส่งให้มากขึ้น เห็นไหมครับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงบุรี จำกัด มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของสมาชิก หวังให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในการดำรงชีวิต ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ

เรื่องที่ห้า เรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 56 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เรามีกำไรสุทธิประมาณ 124 ล้านบาทเศษ คงเหลือเดือนตุลาคมอีกหนึ่งเดือนเรา

ต่อจากหน้า 2

จำนวนดังกล่าวมาลงทุนกับสหกรณ์ในรูปแบบของเงินฝากที่ได้ผลตอบแทนสูง โครงการที่ 6 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2558 ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.5 % สมาชิกอาจมีข้อสงสัยว่าทำไมสหกรณ์เปิดโครงการรับฝากเงินบ่อย แล้วเอาเงินที่ได้ไปบริหารอย่างไร ผมเรียนกับสมาชิกว่าเงินที่ได้จากการระดมเงินฝากเราไปบริหารให้เกิดประโยชน์โดยให้สมาชิกของเราเป็นผู้เป็นส่วนใหญ่ที่เลือกลงไปชำระคืนสถาบันการเงิน (ธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง) ผมเรียนกับสมาชิกว่าในปัจจุบัน สหกรณ์ของเราไม่มีหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารแล้วนะครับ

เรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาประธาน

กรรมการ และกรรมการดำเนินการชุดใหม่ เพราะสิ้นเดือนตุลาคมนี้ผมและคณะกรรมการ บางส่วนก็หมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และต้องมีการสรรหาประธานฯ คณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นสหกรณ์กำหนดวันเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ส่วนการรับสมัครคาดว่าจะรับสมัครในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 รายละเอียดจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยเร็วนะครับ

ทั้งหมดคงเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหว ในการบริหารงานของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สวัสดิ์ศรีครับ

ต่อจากหน้า 4

ในส่วนของคุณตี๋อื่นๆ คงยังไม่มีความคิดเห็นใดๆ ในเดือนนี้ครับ

พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรีที่เคารพครับ เดือนตุลาคม 2558 นี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชี 2558 ทางสหกรณ์ต้องทำการปิดงบ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์อีกครั้งว่า **ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์มีความจำเป็นต้องปิดให้บริการนะครับ** เพราะเจ้าหน้าที่ที่ต้องสรุปและเคลียร์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด และจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานธุรกรรมทั้งหมดให้ **"ผู้ตรวจสอบกิจการ"** เข้าทำการตรวจสอบประเมินต้นเดือนพฤศจิกายน ติดตามด้วย **"ผู้สอบบัญชีรับ**

ใบอนุญาต" เข้าตรวจสอบอีกครั้งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน เพื่อจัดทำงบการเงิน (งบดุล) แล้วส่งกลับมาให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณารับรองประมาณวันที่ 11 ธันวาคม 2558 หลังจากนั้นสหกรณ์จะต้องส่งรายงานประจำปีและงบการเงินส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มแล้วส่งไปยังผู้แทนสมาชิกทราบก่อน กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่น้อยกว่า 7 วัน **จึงคาดว่า จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558**

สุดท้ายนี้ ขอให้พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกั๊ด ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดหรือปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังประสงค์ตลอดไป

สวัสดิ์ศรีครับ

ต่อจากหน้า 5

การติดตามหนี้สินประจำเดือน สิงหาคม 2558

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 215 ราย	ได้รับชำระหนี้	1,378,122.25	บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 140 ราย	ได้รับชำระหนี้	2,281,595.00	บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระ		3,659,717.25	บาท
สรุปการติดตามหนี้สิน พฤศจิกายน 2557 - กรกฎาคม 2558	ได้รับ	41,561,116.75	บาท
เดือน สิงหาคม 2558 ติดตามหนี้ได้		3,659,717.25	บาท
	รวมเป็นเงิน	45,220,834.00	บาท

เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



สวัสดิ์... เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน..เดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณตามระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่ได้กำหนดให้ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และช่วงต่อไปสหกรณ์ฯจะต้องจัดทำรายละเอียดของข้อมูลผลการดำเนินงาน งบดุลบัญชี งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดต่างๆ อย่างครบถ้วนตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งในปีนี้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯน่าจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 135 ล้านบาท (ยังไม่ได้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่างๆ) ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากปัญหาการเป็นหนี้คู่สัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ ร้อยละ 10 ตามที่ได้เคยแจ้งให้ทราบไปแล้ว ตามมูลค่าความเสียหาย จำนวน 452 ล้านบาทเศษ คิดเป็น เงินจำนวน 45.2 ล้านบาท ที่ต้องเอาไปลบออกจากกำไรที่ทำได้ในปีนี้ ก็จะเหลือกำไรสุทธิประมาณ 89.8 ล้านบาท นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาหนี้สงสัยจะสูญจากการกู้เงินของสมาชิกบางส่วน ที่ไม่สามารถส่งใช้หนี้เงินกู้ได้ และเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา อีกประมาณ 5 ล้านบาท ก็คงจะเหลือยอดกำไรสุทธิ ประมาณ 85 ล้านบาท ที่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกต่อไป

ในฉบับนี้ ผมจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2558 ให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ตามความจำเป็นของสมาชิกโดยย่อ ดังนี้

1) การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระบบปกติ กำหนดวงเงินให้กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือนของผู้กู้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับสมาชิกที่เข้าใหม่ ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน และให้กู้ครั้งแรกได้ไม่เกิน 20,000 บาท ชำระคืนภายใน 20 งวด สามารถยื่นกู้ได้ทุกวันทำการที่สหกรณ์ฯ

ส่วนอีกระบบ คือการให้กู้ฉุกเฉินระบบกระแสรายวัน กว. หรือระบบ ATM ซึ่งกำหนดวงเงินให้กู้ได้เท่ากับจำนวนเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท การกู้แบบนี้ให้เป็น

ไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการ

2) การกู้สามัญ การกู้ประเภทนี้กำหนดจำนวนเงินให้กู้ภายใต้ข้อจำกัด ไม่เกิน 24 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นของสมาชิก แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์อายุการเป็นสมาชิกประกอบไว้ด้วย และการกำหนดให้ผู้กู้ต้องชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 300 งวด ภายในอายุไม่เกิน 80 ปี แต่สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนและครูอัตราจ้างทุกสังกัดต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

3) การกู้พิเศษ คือการกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์สหกรณ์ฯ เป็นการให้เงินกู้เพื่อให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และถ้าเป็นการกู้เกินกว่าจำนวนค่าหุ้นก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ด้วยการผ่อนชำระคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 360 งวด และจะต้องส่งชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายในอายุสมาชิกไม่เกิน 85 ปี ส่วนการกู้เพื่อการจำนองอื่นให้ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด

4) ระเบียบเงินกู้สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 คือการกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา สมาชิกผู้กู้ต้องนำหลักฐานระดับการศึกษาประกอบการกู้ด้วย กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนการกู้เพื่อการประกอบอาชีพเสริม คณะกรรมการจะตรวจพิจารณาโครงการที่สมาชิกเสนอโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ให้กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท และให้ส่งใช้คืนภายใน 300 งวดพร้อมดอกเบี้ย

5) การกู้เงินกรณีพิเศษเพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยสูง ตามประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้กู้ กำหนดให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 24 เท่าของเงินเดือนบวกด้วยเงินค่าหุ้นของผู้กู้แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เป็นหนี้และไม่เกิน 500,000 บาท โดยให้ผ่อนชำระไม่เกิน 300 งวด

สำหรับการส่งชำระเงินทุกประเภท สมาชิกต้องชำระโดยวิธีการหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายภายในวันสิ้นเดือน และต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้ด้วยนะครับ ส่วนสมาชิกผู้สูงอายุ คืออายุ 60 ปี ขึ้นไป มีรายได้น้อย และไม่สามารถกู้เงินประเภทใดได้อีก ก็สามารถใช้บริการตามโครงการสหกรณ์ขึ้นใจ 1 ได้นะครับ โดยสามารถกู้เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตมาใช้ก่อนได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 10 ครั้ง หักจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 6 ครั้งเดียวในวันกู้ และไม่ต้องเรียกเก็บชำระคืนรายเดือน ยื่นกู้ได้ทุกวันทำการที่สหกรณ์ฯ และ รอรับเงินได้เลยนะครับ ท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี สุขภาพแข็งแรง และมีความสุขกันทุกคนนะครับ

สวัสดิ์ครับ



ข่าว จาก สมาคมฌาปนกิจ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ-02-496-1252
 คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

สวัสดิ์ดีรั่มท่านสมาชิกฌาปนกิจ สงเคราะห์สนกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี

ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจต่อได้ ครับ

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆดังนี้

1.ข่าวจาก สสอค.(ครูไทย)

สสอค. สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล

2.ข่าวจาก สส.ชสอ. (ชุมนุมแห่งประเทศไทย)

สส.ชสอ. สมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล

สมาชิก สสอค.และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ในทุกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี

โทร. 02-969-8841 , 02-9698201 ต่อ 132

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 4 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 -50 ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางจรรยาณี พยอมหอม	82 ปี	ชรา	ลาออกจากสหกรณ์ฯ	268,325	-	-
2	นายสันติ พงษ์ปลัด	49 ปี	มะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้าย	ลาออกจากสหกรณ์ฯ	269,002	-	-
3	นายสายันต์ ลุนาวัน	62 ปี	หัวใจวายฉับพลัน	สมทบ	268,974	-	-
4	นายสวน ขำเขียว	74 ปี	โรคหัวใจ	สมทบ	268,946	-	-

ต่อจากหน้า 3

จากผลประกอบการในรอบ 11 เดือนของสหกรณ์ฯ เรา ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,970 คน เป็นสมาชิกสามัญ 11,605 คน และสมาชิกสมทบ 1,365 คน มีเงินทุนเรือนหุ้น 2,729.52 ล้านบาท เงินทุนสำรอง 218.95 ล้านบาท มียอดเงินฝากจากสมาชิก 3,619 ล้านบาท และเงินทุนดำเนินการ 7,959.56 ล้านบาท และมีเงินกำไรสุทธิ 125.36 ล้านบาท เหลือเพียงเดือนตุลาคมอีกเดือนเดียวที่สหกรณ์ฯ จะทำการปิดบัญชี เพื่อทำการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกทุกท่าน อดใจรออีกนิดนะครับจะได้วางแผนการใช้จ่ายในช่วงวันขึ้นปีใหม่ให้มีความสุขครับ

สหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบี๋ยสูง โครงการที่ 6 เพื่อรองรับสมาชิกที่สนใจ และสมาชิกที่เริ่ม

เข้าสู่วัยบ้านอายุที่ได้รับเงินจากทางราชการไม่ว่าจะเป็น กบข. หรือจากบำเหน็จดำรงชีพ หากท่านสนใจที่จะทำการออม และ ยังไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายก็สามารถนำไปฝากไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนก็ได้ครับ จะได้มีหลักประกันเพิ่มขึ้นอีกสำหรับทุกท่าน โครงการนี้ได้เปิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2558 ท่านสามารถวางแผนการฝากเงินได้เลยครับ

อีกเรื่องหนึ่งครับ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิม ซึ่งหมดวาระ จำนวน 8 ตำแหน่ง มีตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการเขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง และกรรมการเขต 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัคร เข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด โปรดติดตามข่าวและรอฟังประกาศการรับสมัครนะครับ จะประกาศให้ทราบในช่วงเวลาต่อไปครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดิ์ครับ

ต่อจากหน้า 6

ก็จะปิดงบประจำปี 2557 ก็จะทราบว่าผลประกอบการในรอบปีได้ผลกำไรเท่าใด เพื่อกลับคืนสู่สมาชิกอดใจรอหน่อย นะครับ แต่เท่าที่ดูผลประกอบการแล้วเรามีกำไรที่มากขึ้น กว่าเดิมตลอดมา แต่ที่เป็นปัญหาสำคัญของเงินปันผลก็คือ การถูกตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากการลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล ปีนี้เพิ่มเป็น 45 ล้านบาท และถูกตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากการเอาเงินไปลงทุนกับเครดิตยูเนียน คลองจั่น อีก 2 ล้านบาท รวมเป็น 47 ล้านบาท ที่ต้องหักออกไปจากผลกำไรสุทธิ ก็จะทำให้สมาชิกได้รับเงินปันผล และปันผลเฉลี่ยคืนลดลงตามไปด้วย อดทนไปอีก 6 ปี ทุกอย่างจะกลับคืนสู่สภาพมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแน่นอนครับ

เรื่องสุดท้าย เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ชุดที่ 57 ปีพ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ส่วนภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. จัดประชุม

ใหญ่สามัญประจำปีผู้แทนสมาชิกเป็นต้นไปจนแล้วเสร็จ

ความเห็นส่วนตัวของผมในการเลือกตั้งประธานและ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ครั้งนี้ น่าจะมีผู้สนใจลงสมัคร รับเลือกตั้งมากพอสมควร เป็นโอกาสดีของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ที่ได้คัดสรรบุคคลที่ดีมี ประสิทธิภาพด้านการบริหารสหกรณ์ฯ ไปบริหารจัดการให้ เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ อย่างถูกต้อง ตรงไปตรง มา ดูแลสมาชิกเสมอด้วยญาติ บริหารองค์กรด้วยความ โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ตั้ง เพื่อความยั่งยืนขององค์กรตลอดไป

สุดท้ายขอฝากข่าวชั้นเคลียด เรื่องการทำโทษ ครูสาวสักเรื่อง วันหนึ่ง ผอ.ทำโทษครูสาวที่มาโรงเรียนสาย ด้วยการหอมแก้ม 1 ที แต่บังเอิญมีครูสาวแก่แอบเห็น วันต่อมาครูสาวแก่มาสายบ้าง จึงเข้าไปถามว่า ผอ.คะ “วันนี้ฉันมาสายต้องถูกทำโทษอย่างไรบ้างคะ” ผอ.ตอบ เสียงเรียนว่า “วันนี้วันพระ ให้อภัยทุกเรื่อง ไม่มีการลงโทษ” (ตัด 10% 1 เดือน)

สวัสดิ์ครับ



ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูทิพย์ภาพร เนตรแก้ว จาก โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจ้าของรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับ รางวัล **ครูยิ่งคุณ** ประจำปี 2558 ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ.....



**ถามมา
ตอบไป**
นายอาทิตย์ บัวทอง 089-885-9579

สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพทุกท่านครับ วารสาร สหกรณ์ฯฉบับนี้ท่านคงได้รับอยู่ในช่วงปิดเทอมพอดีนะครับ หวังว่า ท่านสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่ก็ได้พักผ่อนกัน ส่วนท่านที่เป็น ข้าราชการบำนาญก็ได้พักผ่อนยาวอยู่แล้ว ก็ขอให้มีความสุข ทุกท่านนะครับ สำหรับคอลัมน์นี้ก็มีความจากเพื่อนสมาชิกเหมือน เดิมก็ขอตอบให้ชัดเจนดังนี้ครับ

- ถาม** ดิฉันเป็นข้าราชการบำนาญขอลาเป็นข้อๆ ดังนี้
- 1) ดิฉันมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯประมาณ 350,000 บาท จะสามารถดั่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไหม (ดิฉันไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ)
 - 2) ปีนี้สหกรณ์ฯประชุมสามัญเพื่อเลือกตั้งและจ่ายปันผล-เฉลี่ยคืน เมื่อไหร่ และประมาณเท่าไหร่
 - 3) ทำไมการปันผล-เฉลี่ยคืนเดือนนี้จึงน้อยกว่าสมัยก่อนมากๆ แสดงว่ากรรมการชุดนี้บริหารล้มเหลวหรือเปล่า

ตอบ ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณสำหรับคำถามที่เพื่อนสมาชิก ถามมา เพราะเป็นคำถามที่น่าสนใจและอยู่ในใจของสมาชิกฯ หลายๆ คน ผู้ที่ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ตลอดจะทราบปัญหาของสหกรณ์ฯ แต่บางท่านอาจยังไม่ทราบ ไม่เข้าใจก็ขอตอบชัดๆ ดังนี้ครับ

1) สมาชิกฯที่ไม่มีหนี้สิน/ไม่ได้กู้เงินกับสหกรณ์ฯเมื่อมีหุ้นจากการหักรายเดือนจำนวนหนึ่งแล้ว สามารถดั่งค่าหุ้นรายเดือนได้ครับ โดยท่านสมาชิกมาแจ้งความประสงค์และเขียนแบบคำร้องของดั่งส่งหุ้นรายเดือนที่สหกรณ์ฯครับ

2) ปีนี้สหกรณ์ฯได้กำหนดวัน สถานที่ การประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกกรรมการฯและประธานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 โดยสมาชิกเขต 1 และบำนาญทั้งหมดที่ โรงเรียนชลประทานวิทยา ส่วนสมาชิกเขต 2 ที่ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ครับ เวลาตั้งแต่ 07.00-12.00 น. ครับ ส่วนการปันผลเฉลี่ยคืนนั้นต้องรอปิดงบฯประจำปีในเดือนตุลาคมก่อนถึงจะทราบครับ

3) ข้อนี้ น่าสนใจมากครับ เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเข้าใจปัญหาดีนี้ แต่บางท่านไม่ทราบ/ไม่เข้าใจ ผมขออธิบายและให้กระจ่าง ดังนี้ครับ

สมัยก่อนการปันผลเฉลี่ยคืนสามารถนำผลกำไรสุทธิในการดำเนินการ โดยหักรายจ่ายแล้วมาเป็นผลได้เลย จึงทำให้สมาชิกฯได้รับปันผล-เฉลี่ยคืนค่อนข้างสูง (6%) แต่ในปัจจุบัน สหกรณ์ฯไม่สามารถนำผลกำไรสุทธิมาปันผล-เฉลี่ยคืนได้ทันที เพราะผลจากการนำเงินของสหกรณ์ฯไปลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น ลอดเตอริ การนำเงินไปฝากกับสหกรณ์ฯเครดิตยูเนียนคลองจั่น การผิตนัดชำระหนี้ของสมาชิก ซึ่งทางผู้ตรวจฯ และกรมตรวจสอบสหกรณ์แจ้งให้ทางสหกรณ์ฯต้องหักหนี้สงสัยจะสูญ รวมๆ แล้วในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เฉพาะลอดเตอริก็ 45 ล้านบาทแล้ว และยังต้องหักส่วนนี้อีก 6 ปี (เราหักหนี้สงสัยจะสูญรวมปีนี้ 4 ปีจาก 10 ปี) ดังนั้นการปันผล-เฉลี่ยคืน จึงไม่สามารถได้มากฯ เหมือนเมื่อก่อน กรรมการฯตั้งแต่ชุด 53-56 ได้พยายามแก้ปัญหาามาโดยตลอด ดังนั้น ถ้าเรายังปลดภาระเกี่ยวกับลอดเตอริไม่หมด (อีก 6 ปี) การปันผล-เฉลี่ยคืนก็คงได้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนครับ และอย่าหลงเชื่อกับใครบางคนที่ไม่ชอบว่า ถ้าตนเข้ามาบริหาร สหกรณ์ฯจะสามารถปันผล-เฉลี่ยคืนได้มากฯ ทราบได้ที่ยังมีการตั้งค่างหนี้สงสัยจะสูญอยู่ ฉบับนี้ก็ขอตอบแค่นี้ครับ พบกันใหม่ในฉบับหน้า สมาชิกฯทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจนะครับ

สวัสดิ์ครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี
โทร. 089-461-5373



เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

นายบัณฑิตย์ กองกุล ประธานฯ และคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการสหกรณ์นำร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ทูมโนมสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



นายบัณฑิตย์ กองกุล ประธานฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมงานและมอบงบประมาณสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ “ชมรมลูกจ้างจังหวัดนนทบุรี” ปีนี้ นายสุนทร พุฒจันทร์ อดีตประธาน ชมรมลูกจ้างจังหวัดนนทบุรี ครบเกษียณอายุราชการ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม รร. อนุราชประสิทธิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี



การประชุมวิสามัญและการสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงษ์ จำกัด
ณ หอประชุมขนาดใหญ่ 60 ปี จลประทานวิทยา
โรงเรียนชลประทานวิทยา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558



การประชุมวิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2558

วันที่ 27 กันยายน 2558
ณ.โรงเรียนชลประทานวิทยา

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงษ์ จำกัด
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงษ์ จำกัด
บรรณาธิการ	นายบัณฑิตย์ กองกุล, นายมานัส บวรจางใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
	นายสม จงถาวร
	นายเสมอ ทองคอนอ่อน
	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายคณเดวี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันเดพิบูลย์
	นายวิทยา กาวากันต์
	นายวิชัย ทับคล้าย
	ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี
	นายวราณัฐกร พันธุ์มะภิชาติ
	นายอาทิตย์ บัวทอง



นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาลงคืน
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงษ์ เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com